

รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ที่	งานวิจัยในชั้นเรียน	ผู้จัดทำ
๑	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของแผนกวิชาการบัญชี	นางจุฑารัตน์ วันละมุน
๒	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีตัวเงิน โดยวิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒/๓ แผนกวิชาการบัญชี	นางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ์
๓	การพัฒนาผลการเรียนรู้การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.๙๑,ภ.ง.ด.๙๐ และภ.ง.ด.๙๔ โดยใช้แบบฝึกทักษะในรายวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี รหัส ๒๒๐๑-๒๐๐๕ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาการบัญชี	นางสาวนิชา สุก่ออ่อน
๔	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีโดยใช้วิธีการสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนหลักสูตรปวช.	นางสาวณฤดี สว่างกิจ
๖	ศึกษาพฤติกรรมกรรมการส่งงาน วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับชั้น ปวช.๑/๒ การบัญชี	นายวิชา ปุ่นอุดม
๗	การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียน วิชา การบัญชีเบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทของนักเรียน ระดับ ปวช.๑ การบัญชี	นางสาวพัชรภรณ์ รักรู้จัก
๘	การศึกษาพฤติกรรมกรรมการมาเรียนสายของนักศึกษา	นางบุษดี วีเซ่
๙	การศึกษาเชิงสำรวจเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียน โดยใช้สัญญาณการเรียนกับนักเรียน ชั้นปวส.๑ การตลาด	นางสุนิตยา สุขีลักษณ์
๑๐	การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ด้วยชุดฝึกทักษะกระบวนการคิด (MY ID) กรณีศึกษานักเรียนสาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช.๒	นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา
๑๑	การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา การขายตรงของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ การตลาด โดยใช้สถานการณ์จำลอง	นางชนิษฐา รอดพงศ์
๑๒	การศึกษาและการแก้ปัญหาการเรียน ระดับชั้น ปวช. ๑/๑ การตลาด โดยใช้ระบบครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน	นางสาวกัลยาณี พิทักษา
๑๓	การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง	นายวศัย สติชอบ
๑๔	การแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ในรายวิชา หลักการจัดการ	นางมาลี พรหมเจริญ
๑๕	การแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑/๒ สาขาวิชาการตลาด ในรายวิชา พิมพ์ไทยเบื้องต้น	นางอนิษฐา ทิดาวรรณ
๑๖	การแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑/๔ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในรายวิชา พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น	นางปริศนา ดวงดารา
๑๗	การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ภาษาไทย วิชา พิมพ์ไทยเบื้องต้นของนักเรียน ปวช.๑ การเลขานุการ และ ปวช.๑ ธุรกิจค้าปลีก โดยใช้ชุดฝึกพิมพ์เป็นประโยคและคำผสม	นางสาวขวัญใจ สีตอง
๑๘	สำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน รายวิชา ฝึกงาน ๒๒๐๔-๘๐๐๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นายอริยวัฒน์ เฉลิมกิจ

รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ที่	งานวิจัยในชั้นเรียน	ผู้จัดทำ
๑๙	สำรวจการเข้าเรียนสาย ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น	นายพัฒนพงศ์ ศรีสกุล
๒๐	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิกส์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ	ร.อ.หญิงสุลักษณ์ อัมพะลพ
๒๑	การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของนักเรียน ปวช.๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางสาวกอบกาญจน์ ปานแก้ว
๒๒	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.๒ วิชา การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางภััสสร เนียมหอม
๒๓	การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยคำสั่งพื้นฐาน (ภาษาซี) โดยใช้ชุดฝึกทักษะและการฝึกปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.๒/๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางสาวศุภภรณ์ ประครองทรัพย์
๒๔	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางอารยา เล็กนิคม
๒๕	การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าเรียนสายให้ตรงเวลา ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางสาวไปรยา อรรถนถ
๒๖	การพัฒนาสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม google Sites นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑/๑	นางสาวศศิธร พลนันท์
๒๗	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้โปรแกรม PowerPoint ๒๐๑๖ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ โดยใช้แบบทดสอบ	นายนิรันดร์ บุญคง
๒๘	การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าเรียนสายให้ตรงเวลา ในรายวิชา คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นายพิพัฒน์ จิมรัมย์
๒๙	ผลการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตบูรณาการกับเทคนิคจิกซอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการจัดดอกไม้ของนักเรียน ระดับ ปวส.๒ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	นายมานะ สุภาพล
๓๐	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา พื้นฐานงานประดิษฐ์ โดยการใช้การเรียนการสอนแบบใช้ใบมอบหมายงานกับการเรียนการสอนแบบผู้เรียนตั้งคำถาม	นางสาววิรงรอง ผลจิริต
๓๑	การพัฒนาทักษะงานประดิษฐ์ประเภทงานใบตอง โดยใช้ชุดการสอน รายวิชา งานดอกไม้สด สำหรับนักเรียน ปวช.๑ สาขาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์	นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี
๓๒	การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานในรายวิชา ฆตกรรมนักเรียน (๐๓๔-๑๔๐๓-๑๓๐๙)หลักสูตรระยะสั้น (โรงเรียนวัดเชิงเลน)	นายณัฐวัฒน์ รุมนัตนะ
๓๓	การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการส่งงานในรายวิชา เค้กและการแต่งหน้าเค้ก ๒๔๐๔-๒๑๐๘ ระดับชั้น ปวช.๓/๒ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ	นางนงลักษณ์ สังข์ทอง

รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ที่	งานวิจัยในชั้นเรียน	ผู้จัดทำ
๓๔	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑/๒ สาขาวิชาอาหารฯ	นายปิยะ ชูถิ่น
๓๕	การศึกษาปัญหาให้นักเรียนส่งงานที่ได้รับมอบหมายล่าช้าของนักเรียน แผนกวิชาอาหารฯ ระดับชั้น ปวช.	นางสาวพรวิสาข์ จตุระบุล
๓๖	การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑/๓ วิชาการประกอบอาหาร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	นายภัทรกร แก้วเขียว
๓๗	ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชา การบรรจุภัณฑ์อาหาร ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	นางสาวณัฐพร ศรีแจ่ม
๓๘	การปรับพฤติกรรมกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการส่งงานในรายวิชา ขนมไทย เพื่อการค้า ๒๔๐๔-๒๑๐๖ ระดับชั้น ปวช.๓/๒ อาหารและโภชนาการ	นายโกสินทร์ พุทธรักษา
๓๙	การปรับพฤติกรรมกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการส่งงานในรายวิชา การจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร ๒๔๐๔-๒๑๓๒ ระดับชั้น ปวช.๓/๒ อาหารและโภชนาการ	นายพลชัย ตีรอด
๔๐	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบ และวินัยในตนเองของนักเรียน ชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รหัสวิชา ๒๐๗๐๐ - ๑๐๐๑	นางสาวอุษณิษา ตรีสุชี
๔๑	การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นปวช.โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ต็อก	นางสาวชญชิตา ทำเลดี
๔๒	การพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น วิชา ประวัติศาสตร์ไทย สำหรับการท่องเที่ยว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียน ระดับชั้นปวช. ๒ การท่องเที่ยว	นายวุฒิชัย ทับทิมเทศ
๔๓	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ความรู้เรื่องไวน์ ระดับ ปวส.๑ สาขาวิชาการโรงแรม	นายสัมพันธ์ หลงพิมาย
๔๔	การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒/๑,๒/๒ สาขาวิชาการโรงแรม	นางสุภาภรณ์ กระตุกฤษ์
๔๕	การพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนระดับชั้นปวช. แผนกวิชาการโรงแรม เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ	นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา
๔๖	ความพึงพอใจในการเรียนวิชา ผลิตงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน	นายพงษ์รพี จันทร์เหลือง
๔๗	ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียน ของนักเรียน สาขาวิชา วิชาศิลปะ ระดับชั้น ปวช.๑	นายบัณฑิต สุขพันธ์
๔๘	การส่งงานของนักเรียนในรายวิชาการออกแบบตกแต่งสถานที่	นายชำนาญ พรหมราชแก้ว
๔๙	การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมการเรียนรู้การออกแบบศิลปะ โดยใช้แนวคิดเกมเป็นฐานร่วมกับแหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างสรรค์ และคุณค่าในการออกแบบของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท วิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ	นายวันชนะ ชันต่อ
๕๐	ความพึงพอใจในการเรียนวิชา ประติมากรรมพื้นฐาน	นายไกรสรณ์ ศรีสวาสดี

**รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓**  
**วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา**

ที่	งานวิจัยในชั้นเรียน	ผู้จัดทำ
๕๑	การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชา ๒๐๐๐๐ - ๑๔๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ	นางศรินธร อ้นสวน
๕๒	การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ วิชาภาษาอังกฤษ	นายธานินทร์ สหรัตนผล
๕๓	การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชา การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษของ นักเรียน ชั้น ปวช.๒/๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางเยาวลักษณ์ อ่วมทร
๕๔	การวิจัยพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทย	นางสาวล่อง วิจนะสาธิตากุล
๕๕	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาแผนกการบัญชี	นางชมัยพร เจตตกร
๕๖	การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของ นักเรียนระดับชั้นปวช. ๑/๑ การบัญชี	นายอาทร ทารารุช
๕๗	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชา หลักเศรษฐศาสตร์ (๓๐๒๐-๑๐๐๑) ด้วยสื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ CAI ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.๑ แผนก วิชาการบัญชี	นายจිරศักดิ์ หมุ่นขำ
๕๘	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ การตลาด โดยใช้การสอนแบบ Active Learning	นางสาววรรณมน รุ่งศรีเรือง
๕๙	ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียน	นายกานิต ใบภักดี
๖๐	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ของ นักเรียน ปวช.๑/๒ แผนกการตลาด	นายบุญนำ โตสูง
๖๑	การพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนปวช. ๒	นายวินัย โสมรักษ์
๖๒	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ แผนกอาหารและโภชนาการ เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย (ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม) ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้	นางสาวสิริลักษณ์ สอนครบุรี
๖๓	ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ ความสามารถทางพหุปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ คิดอย่างมีเหตุผล เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น และความภาคภูมิใจในตนเอง ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑/๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางกรรณิการ์ ยาวิปา
๖๔	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการของ นักศึกษา ปวส. โดยการเรียนรู้แบบเพื่อช่วยเพื่อน	นางสาวสมปรารถนา อุบลเพ็ง
๖๕	การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ ชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและ การเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นปวช.	นางสาวเสาวลักษณ์ สุภรณ์
๖๖	การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรจีนของชั้น ปวช.๑/๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โดยใช้แบบฝึก	นางสาวชนิษฐา พฤกษาภรณ์